

## แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานจัดการความรู้ รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2557-มีนาคม 2558) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

คำชี้แจง ให้รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ของหน่วยงาน ให้ครบทุกกิจกรรมย่อยของแต่ละขั้นตอน

หน่วยงาน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

แผนการจัดการความรู้ แผนที่ 3 : การจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการบริการวิชาการและการวิจัย

ลำดับ	กิจกรรม	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	คำอธิบายผลการดำเนินงาน	เอกสารหลักฐาน
1	การบ่งชี้ความรู้	ร้อยละของ คณะกรรมการ ดำเนินงานจัดการ ความรู้ที่เข้าร่วมประชุม	ร้อยละ 80	คณะกรรมการดำเนินงานจัดการความรู้ประชุมร่วมกัน วางแผนดำเนินการ โดยกำหนดองค์ความรู้เรื่องจัดการ เรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการบริการวิชาการและ การวิจัย	1) แผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน สุนันทา 2) คำสั่งวิทยาลัย นวัตกรรมและการจัดการ เลขที่ 59/2557 เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการการจัดการความรู้ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพ พลายเชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 3) คำสั่งวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เลขที่ 87/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานชุมชนนักปฏิบัติ (Cop:Community of Practice) แผนการจัดการความรู้แผนที่ 3 กลุ่มความรู้ "การจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับ การบริการวิชาการและการวิจัย"
2	การสร้างและแสวงหาความรู้	ระดับความรู้ความ เข้าใจของผู้เข้าร่วม โครงการ	ระดับ 4.58	2.1 สร้างความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการ กับการบริการวิชาการและการวิจัย โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการ จัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการบริการวิชาการและ การวิจัยมาให้ความรู้กับทีม KM	หนังสือเชิญ ภาพถ่ายการบรรยายให้ความรู้ด้านการจัดการเรียน การสอนที่มีการบูรณาการกับการบริการวิชาการและการวิจัย แก่ทีม KM
		จำนวนความรู้ที่ได้	1 เรื่อง	2.2 ได้แนวความคิดจากผู้มีประสบการณ์ทางการจัดการเรียนการ สอนที่มีการบูรณาการกับการบริการวิชาการและการวิจัย	เอกสารแนวทางและทฤษฎีความรู้และเทคนิคการจัดการเรียน การสอนที่มีการบูรณาการกับการบริการวิชาการและการวิจัย และภาพถ่ายการบรรยายของผู้เชี่ยวชาญมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถึงกระบวนการดำเนินการจัดการความรู้

ลำดับ	กิจกรรม	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	คำอธิบายผลการดำเนินงาน	เอกสารหลักฐาน
3	การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ	ร้อยละของผู้เข้าร่วมประชุม	ร้อยละ 80	ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุป รูปแบบของความรู้ที่ทำให้เข้าใจได้ง่ายและสมบูรณ์ พร้อมกำหนดหมวดหมู่ของความรู้	รายงานสรุปความรู้ความเข้าใจของคณะกรรมการ KM และภาพกิจกรรม
ลำดับ	กิจกรรม	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	คำอธิบายผลการดำเนินงาน	เอกสารหลักฐาน
4	การประมวลผลและกลั่นกรองความรู้	ร้อยละของผู้เข้าร่วมประชุม	ร้อยละ 80	4.1 ประมวลผลความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการบริการวิชาการและการวิจัยตามที่กำหนด	มี.ค.-เมษา 2558
		จำนวนครั้งในการเสนอให้ผู้เชี่ยวชาญกลั่นกรองความรู้	1 ครั้ง	4.2 เสนอแนวทางการเขียนมคอ.3 ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ	
5	การเข้าถึงความรู้	จำนวนมคอ.3แนวทางการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการ	1 เล่ม	จัดทำเล่มแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการบริการวิชาการและการวิจัย	พ.ค. - มิ.ย. 2558
6	การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้	ร้อยละของผู้เข้าร่วมประชุม	ร้อยละ 80	จัดประชุมแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับแนวทางทางการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการบริการวิชาการและการวิจัย ให้กับผู้เกี่ยวข้อง	ก.ค. - ส.ค. 2558
7	การเรียนรู้	การดูงานบูรณาการวิชาการนอกสถานที่ เพื่อสร้างสรรค์ต่ออาจารย์ประจำ	ร้อยละ 80	ประเมินผลการนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์	ส.ค.-58

หมายเหตุ กิจกรรมที่ 3-7 ยังไม่ถึงรอบระยะเวลาในการรายงานผลการดำเนินงาน